



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวันประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับผู้สมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวรัตนา จงรักษ์	

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วิชาที่สอบ	วัน/เวลา	สถานที่สอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)	วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	ณ ห้องประชุม อบต.เกาะลันตาน้อย
ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)	วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๑๕ น.	ณ ห้องประชุม อบต.เกาะลันตาน้อย
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)	วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม อบต.เกาะลันตาน้อย

/ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ...

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามหลักประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ รองเท้าแตะฟองน้ำ โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรแสดงตนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ
๔. หลังเริ่มทำข้อสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๕. ให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะ ปากกา ดินสอ ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระอื่นๆเข้าห้องสอบ
๖. หากผู้ใดประพฤติสุ่อทุจริตในการสอบ จะไม่ทำการตรวจข้อสอบและตัดสิทธิผู้นั้นทันที

หมายเหตุ

*** องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อยจะตรวจข้อสอบและจะแจ้งผลการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบทันที ผู้ใดสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และทางเว็บไซต์ www.kohlantanoi.co.th โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๑ ปี (นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุกิจ ยงกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย